

'ไทย'จ่อจดสิทธิ4พันธุ์กัญชา อนุทินนำทีมตัดช่อดอกวันนี้

ไทยจ่อยื่นจดสิทธิบัตร'กัญชา' 4 สายพันธุ์ หนุน เกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

กัญชา

ความคืบหน้ากรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และภาคีวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการพัฒนาพันธุ์กัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของกัญชาพันธุ์ไทย การปลูกปริมาณ และคุณภาพสารสำคัญทั้งสารที่เอชซี (THC) และสารซีบีดี (CBD) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะร่วมกันตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังจากได้มีการศึกษาวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการมาระยะหนึ่ง ทั้งนี้สำหรับกัญชาพันธุ์ไทยทั้ง 4 พันธุ์ ประกอบด้วย 1.กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 2.กัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครที่ 3.กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ และ 4.กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี โดยการวิจัยดังกล่าวได้ทำการศึกษาครอบคลุมทั้งลักษณะทางด้านพฤกษศาสตร์ (phenotype) ด้านเคมี (chemical profile) และข้อมูลสารพันธุกรรม (genetic profile) เบื้องต้นพบว่า กัญชาไทยแต่ละพันธุ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของตน ใบ ช่อดอก และกลิ่นมีความแตกต่างกัน

รศ.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เปิดเผยว่า

ในวันที่ 21 มิถุนายน นายอนุทินพร้อมคณะ จะทำพิธีตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยื่นจดสิทธิบัตรให้สามารถนำกัญชาไทยไปส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปได้ หากการปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย จะสามารถผลิตส่งขายได้ตามกฎหมาย ในส่วนใบสดตราคาภิโกลกรัมละประมาณ 15,000 บาท ส่วนใบแห้ง ราคาภิโกลกรัมละ 40,000 บาท ซึ่งจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศไทย ส่วนช่อดอกนั้นยังไม่สามารถจำหน่ายได้ เพราะกฎหมายยังไม่ปลดล็อก

นอกจากนี้ รศ.โฆษิตกล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารวิทยาเขตสกลนครได้ให้การต้อนรับ ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.กิตติ ไส้สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินของสถาบันวิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชงและสมุนไพร โดยการดำเนินของสถาบันวิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชงและสมุนไพร เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้เปิดให้คณะทำงานเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและโรงงานผลิตยา GMP-PIC/s ของ มทร.อีสาน ด้วย

รศ.โฆษิตกล่าวว่า ศ.พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภ มทร.อีสาน ได้มอบนโยบายการประกาศความพร้อมให้ มทร.อีสาน เป็นต้นแบบกัญชาทางการแพทย์และขับเคลื่อนกัญชงกัญชาครบวงจร ภายใต้การกำกับติดตามโดย ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ให้ มทร.อีสาน เป็นต้น

แบบกัญชาทางการแพทย์และขับเคลื่อนกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายของประเทศ ตามนโยบายของ สธ.และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

“รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อเป็นระเบียบเศรษฐกิจกัญชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อสร้างผู้ประกอบการในต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบวงจร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในอนาคต มทร.อีสาน จะร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประสานความร่วมมือกันทั้ง 9 มทร. เพื่อเป็นศูนย์กลางกัญชาในระดับโลกต่อไป” รศ.โฆษิตกล่าว

นายปรัชญา ธีวันนา ประธานสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ และตัวแทนสำนักงานฯ ภาคเหนือ เปิดเผยว่าอยากให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เพื่อสำนักงานสามารถปลูกกัญชาได้เอง และยกระดับพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอย่างแท้จริง

“ขณะนี้เรื่องยังอยู่ระหว่างรอบประมาณ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อนุมัติหลักการ ซึ่งเรื่องถึงมือแล้ว เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำวาระเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อผ่านออกมาเป็นกฎหมายปลดล็อกกัญชา หากดำเนินการเรื่องนี้แล้วเสร็จ ก็จะสามารถลงมือปลูกได้หลังจากได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อปลูกกัญชาในพื้นที่กำหนด เราต้องการความยั่งยืนตลอดไป มีคณะกรรมการสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติกำกับดูแลต่อไปกัญชาจะไม่ใช้พืชที่ผิดกฎหมาย” นายปรัชญา กล่าว

นายปรัชญา กล่าวว่า ตอนนี้สำนักงานมีโควตาสั่งซื้ออยู่ในมือแล้วจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่มีความต้องการมาก ขอแค่เพียงมีกฎหมายเปิดทางก็สามารถเดินหน้าได้ ขอแค่รีบอนุมัติออกเป็นกฎหมายโดยเร็วเท่านั้น